



ประกาศโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับหลักฐานเอกสารทางการศึกษา

ตามที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดให้มีการรับหลักฐานเอกสารทางการศึกษาระเบียบ
แสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ของนักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
และจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในวันศุกร์ ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
การรับหลักฐานเอกสารทางการศึกษาระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มาแล้วนั้น แต่เนื่องด้วยการใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อันเป็นโรคติดต่ออันตราย
ร้ายแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนพรหมานุสรณ์
จังหวัดเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทุกคน อันส่งผลกระทบต่อ
ดำเนินการรับหลักฐานเอกสารทางการศึกษา ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดหรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตลอดจนเป็นการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทุกท่าน
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. เลื่อนวันรับหลักฐานเอกสารทางการศึกษาระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี หากนักเรียนมีเหตุความ
จำเป็นเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่งานทะเบียนและวัดผล (๐๓๒-๔๒๕๐๗๐ ต่อ ๑๔๖) ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

๒. เลื่อนวันรับหลักฐานเอกสารทางการศึกษาระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ฉบับจบหลักสูตร ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อตรวจสอบการอนุมัติจบหลักสูตร และระดับผลการเรียนของนักเรียน ให้เป็นไป
ตามคุณสมบัติของการเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

เลื่อนการรับเอกสารตามข้อ ๑-๒ ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าจะพ้นมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน
วิกฤตการณ์จากโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทั้งนี้ โรงเรียนจะประกาศแจ้งกำหนดการให้นักเรียน ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องทราบอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอรุณ สรรพคุณ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี